

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng chức năng của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đạt kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình liên quan cháy, nổ vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, nhà thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Công tác quản lý trật tự xây dựng có nơi còn hạn chế, một số công trình, cơ sở đưa vào kinh doanh hoạt động khi chưa được cấp phép, nghiệm thu về an toàn phòng cháy, chữa cháy; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy chưa nghiêm... làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của Nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu tình trạng trên là do: Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình còn chủ quan, xem nhẹ, chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Một bộ phận người dân còn thiếu ý thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý nhà nước có lúc, có nơi chưa quyết liệt; việc bố trí lực lượng, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị về phòng cháy, chữa cháy còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tế,...

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ... nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; những tác hại, hậu

quả do cháy, nổ gây ra và việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân... Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó phải đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp, cách thức tiếp cận và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đổi mới với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Xác định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng cần đặc biệt quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Lấy việc chủ động phòng ngừa là "*cơ bản - chiến lược - lâu dài*"; thường xuyên rà soát, cảnh báo những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao gắn với tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ để chủ động đối phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn theo phương châm "4 tại chỗ".

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy, để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Đưa kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động, bình xét thi đua của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và trong từng hộ gia đình, nhất là các thiết bị báo cháy, dụng cụ thoát hiểm, phòng độc, cửa thoát hiểm,... Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác ưu điểm của phương thức truyền thông hiện đại, Internet, mạng xã hội và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, thành viên, hội viên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,... nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Thực hiện lồng ghép việc phổ biến, học tập kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường, cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

5. Tăng cường xã hội hóa phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị; nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (*giao thông, nguồn nước,*

thông tin liên lạc...); huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở những địa bàn, cơ sở trọng điểm (*khu, cụm công nghiệp; nhà ở kết hợp với sản xuất - kinh doanh, nhà trọ, chợ, trung tâm thương mại, địa bàn rừng có nguy cơ cháy cao, các công trình, cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn điện, không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đang hoạt động, kinh doanh,...*), bảo đảm vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, xong trong tháng 3/2024 và thường xuyên tuyên, quán triệt về nội dung Chỉ thị; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện.

8.2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh:

- Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, có biện pháp xử lý quyết liệt hơn đối với các công trình, cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn điện, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đang hoạt động, kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy từ khâu quy hoạch, đầu tư xây dựng, thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và trong suốt quá trình khai thác, sử dụng các dự án, công trình.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình kế hoạch Dự án “Hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tập trung hỗ trợ, trang cấp cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,...

- Chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu ban hành hoặc tham mưu với HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (*giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc,...*).

8.3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này; thường xuyên phản ánh, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở thực hiện tốt, đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân chưa thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này.

8.4. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

8.5. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tích cực tham gia thực hiện, ngăn ngừa trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy" với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu sơ kết Chỉ thị vào **quý I/2027** và tổng kết vào **quý I/2029**.

Chỉ thị được phổ biến đến chi bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư,
- Đảng ủy Công an Trung ương, } (*báo cáo*)
- Ban Nội chính Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các cơ quan, sở, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Lê Thị Thu Hồng